

บันทึกการเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมภาคฤดูร้อนประเทศญี่ปุ่น เมืองอาโอโมริ (AOMORI)

ระหว่าง วันที่ 29 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2560

เมืองอาโอโมริที่จะไปนั้นรู้เพียงแค่ว่าเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของเกาะฮอนชู และใกล้กับฮอกไกโดที่เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงแต่ก็ไม่ค่อยรู้สึกตื่นเต้นอะไรมากไปกว่าสิ่งที่รุ่นพี่ที่เคยไปโครงการเล่าให้ฟังแล้วเท่านั้น ระหว่างออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิก็ได้แต่รอเวลาและหาอะไรทำ จนทำให้ออนไม่หลับเพราะเอาแต่คิดอยู่แบบนั้นตลอดการเดินทางนับสิบชั่วโมง

-At Aomori-

สิ่งแรกที่ได้สัมผัสเลยก็คือลมหนาวเย็น แม้ว่าแดดจะออกแรงแต่ก็ทำให้รู้สึกหนาวได้พอสมควร ด้านหน้านั้นมีอาจารย์จาก Aomori Chuo Gakuin University มารอรับพร้อมกับรถบัสและรถขนส่งสัมภาระ ในการเดินทางจากสนามบินไปยังมหาวิทยาลัยสายตาก็เอาแต่จับจ้องไปรอบๆทางที่ได้เห็นดอกซากุระที่สวยงามยังคงบานอยู่รอบทางและวิวทิวทัศน์เรียบๆ คล้ายกับต่างจังหวัดของประเทศไทยเพียงแค่ว่าทำให้รู้สึกสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากมันเหนือกว่าที่คิดเอาไว้และมากกว่าที่รุ่นพี่บรรยายให้ฟังจนเห็นภาพ

-ห้องพัก-

เมื่อเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยแล้วพวกเราก็ได้รับเอกสารและฟังการเปิดโครงการต้อนรับจากนั้นก็รับกุญแจและตรงไปยังห้องพักของมหาวิทยาลัยที่จัดเตรียมไว้รอ ช่างในห้องพักมันกว้างกว่าที่คิดไว้พอสมควร มีราวตากผ้ากับอุปกรณ์ต่างๆไว้ให้ครบเหลือแค่ไปซื้อของใช้ที่อยากได้มา หลังจากเก็บสัมภาระแล้วพวกเราก็ออกเดินทางไปยังห้างใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยแม้จะห่างอยู่ราว 2.5 กิโลเมตรก็ตาม ในวันแรกก็คิดว่ามันไกลพอสมควร พวกเราได้รู้แหล่งซื้อของต่างๆรวมถึงรู้ว่าจุดไหนขายอะไรบ้างแล้วจึงกลับมาที่หอเพื่อรับประทานอาหารเช้า

วันแรกที่ต้องเริ่มเรียนก็เจอกับปัญหาใหญ่เลยนั่นคือสภาพร่างกาย อาจจะเป็นเพราะว่าวันที่เปิดทางมาถึงนั้นพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้ใช้ชี้นและลุกตื่นนอนไม่ไหวแต่ก็พยายามที่จะพักผ่อนร่างกายอย่างจริงจังเพื่อให้

วันรุ่งขึ้นร่างกายพอที่จะปรับสภาพเพื่อไปเรียน การเรียนทั้งหมดไม่มีปัญหาอะไรนักเนื่องจากมีรุ่นพี่ที่ไปด้วยกัน ช่วยและอาจารย์ค่อยๆอธิบายจนสามารถเข้าใจได้

ภายในเวลา 1 สัปดาห์ก็สามารถปรับตัวเข้ากับเมืองอาโอโมริได้ แต่ที่ไม่สามารถปรับตัวได้ก็คือรูมเมทคนหนึ่งที่อยู่ด้วยกัน ไม่ใช่แค่เรื่องการปรับนิสัยเข้าหากันแต่เป็นที่การกระทำของอีกฝ่ายที่ไม่ยอมปรับและไม่ค่อยยอมรับเสียเท่าไรด้วย ทำให้รู้สึกว่าบางครั้งก็รู้สึกเครียดๆอยู่พอสมควรและคิดก็ไม่มีใครชอบนักโดยเฉพาะกับคนญี่ปุ่นที่บางครั้งก็เห็นพวกเขาทำสีหน้าแบบที่รับมือไม่ถูกรวมถึงยิ้มแห้งๆ แต่ถึงมันจะเป็นปัญหาแต่มันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรแม้จะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจก็ตาม

-At Farm Stay-

เราเดินทางมายังเมืองคุโรชิในจังหวัดอาโอโมริเพื่อมาฟาร์มสเตย์อยู่กับชาวเกษตรกรเพื่อเรียนรู้ความเป็นอยู่และศึกษาวัฒนธรรม ระหว่างที่ไปอยู่ที่ได้ไปสวนแอปเปิ้ลช่วยคุณแม่เด็ดดอกแอปเปิ้ลและได้เรียนรู้การเด็ดดอกแอปเปิ้ลมาว่าต้องเด็ดรอบข้างออกให้เหลือแต่ดอกตรงกลาง เพื่อไม่ให้ผลที่เจริญออกมาเกิดเบียดกันบนต้น คุณพ่อและคุณแม่ที่ฟาร์มสเตย์นั้นเป็นคนซื่อๆกว่าจะได้นั่งคุยกันก็ยาก ในวันแรกคุณพ่อต้องดื่มเบียร์จนเหมือนจะขึ้นมาเพื่อมานั่งคุยกับพวกเราและได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตและความรักให้พวกเราได้ฟังกัน รวมถึงให้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับอนาคตที่จะมาถึงด้วย ในวันที่สองคุณแม่เองก็ได้มานั่งทานข้าวคุยกับพวกเราและได้เล่าเรื่องแบบเดียวกันกับที่คุณพ่อได้เล่าให้ฟัง ทำให้เราได้รู้ว่าคนญี่ปุ่นนั้นเมื่อเขามีคู่แล้วเขาจะดูแลซึ่งกันและกันและจะไม่ทอดทิ้งกัน คุณพ่อคุณแม่น่ารักมาก รวมไปถึงหลานๆของพวกเขา มากินและจริงจังเองก็เช่นกัน ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กซื่อๆแต่พวกเขาก็พยายามที่จะเข้ามาเล่นกับพวกเรา ทำให้รู้สึกคิดถึงพวกเขามากๆเมื่อเราจากมา หวังว่าจะได้พบกันอีกครั้งหน้าเมื่อกลับไปประเทศญี่ปุ่น นอกจากนั้นยังได้เข้าพิธีชงชาและใส่ชุดยูคาตะอีกด้วย เป็นชุดที่มีความลำบากในการใส่พอสมควรแต่ก็เป็นชุดที่มีความสวยงามมากๆ

-ช่วงวันหยุดยาว Golden Week-

ทางมหาวิทยาลัยได้พาชมสถานที่ต่างๆในเมืองอาโอโมริ อาทิ การย้อมผ้าในหมู่บ้านเนบุตะ ซึ่งเป็นการย้อมผ้ากับเชื้อราที่ต้องเลี้ยงดู เทศกาลเนบุตะซึ่งเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงของเมืองอาโอโมริ การชม ปราสาทอิโรซากิ

เพื่อชมดอกซากุระ และชั้นในมารูยามะ หรือ เมืองสถานที่ขุดสิ่งโบราณในเมืองอาโอโมริ การชดหินปูนทำเครื่องราง การชมชิโวะไดบุทสึ ซึ่งเป็นวัดที่สร้างเพื่อระลึกถึง การชมการแสดงโลมาของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอาซามุชิ และการชมเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในชินมาจิบริเวณ ใกล้สถานีอาโอโมริในวันเด็กผู้ชายของประเทศญี่ปุ่น ได้เห็นการเดินทางที่ยิ่งใหญ่และการแสดงตามท้องถนนให้ได้ตื่นตาตื่นใจกับวัฒนธรรมที่แปลกตาที่ไม่เห็นนอกจากนั้นยังได้ไปนั่งเรือล่องทะเลสาบโทวาดะบนภูเขาที่เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ถึงสภาพอากาศจะไม่ค่อยดีนักแต่ที่หน้าตื่นตาตื่นใจคือการได้เห็นหิมะขณะที่นั่งอยู่บนรถ รวมถึงช่วงซากุระที่พวกเขาได้ลงไปถ่ายรูปและสัมผัสกับหิมะของจริงที่ไม่ใช่การสร้างเอาแบบในสวนสนุก

-ช่วงสัปดาห์สุดท้าย-

เป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เราจะได้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ก่อนกลับนั้นพวกเราต้องทำโปรเจคเพื่อนำออกไปปริเซนต์หน้าชั้นเรียนและจะมีคนญี่ปุ่นมาดู ในใจตอนแรกรู้สึกว่ตอนซ้อมนั้นตัวเองสามารถทำได้แต่เมื่อเอาจริงและอยู่ต่อหน้าเพื่อน ๆ และอาจารย์กลับรู้สึกอายขึ้นมาจนทำให้ลืมบทพูดที่เตรียมเอาไว้รวมถึงพูดไม่ค่อยชัดอีกด้วย เป็นเรื่องหน้าอายแต่เมื่อทำไปแล้วก็ทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นมามากๆ ระหว่างนั้นมีช่วงว่างก็เดินไปรอบๆเมืองไปยืนห้างบ้างหรือสถานีบ้างเพื่อซื้อของและชมเมืองเป็นครั้งสุดท้ายก่อนกลับ เวลา 25 วันมันเร็วกว่าที่คิดถึงตอนแรกจะแอบอยากกลับมาที่ไทยบ้างแต่พอถึงเวลาจริงๆกลับรู้สึกชอบอาโอโมริและไม่อยากกลับเสียเท่าไร

-ในวันเดินทางกลับ-

เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นในตอนเช้าเพราะของที่เก็บลงใส่กระเป๋าไม่น่าพอจึงออกไปซื้อ แต่ที่วุ่นวายกว่านั้นคือหลังจากที่ซื้อกระเป๋ามาแล้วมันไม่สามารถเปิดได้จนพยายามแล้วพยายามแล้วมันก็เปิดไม่ออกจนตอนแบกมันกลับไปห้างไม่ว่ามันจะไหลมากแค่ไหน แต่ระหว่างนั้นก็ได้โทรศัพท์คุยกับคนรู้จักผ่านทางอินเตอร์เน็ตทั้งไว้วายและงอแงกับเขาเรื่องของตัวเองไม่ยอมเช็คกระเป๋าด้วย ถึงจะเป็นการบ่นระบายแต่อย่างน้อยมันก็ช่วยทำให้หายเหนื่อยได้พอสมควรเลยทีเดียวนะ พอกลับมาถึงที่หอก็จัดการเคลียร์สัมภาระของตัวเองลงกระเป๋าแบบรีบๆจนเกือบจะไม่ทัน ทั้งสัมภาระสัมภาระแบบไม่ทันได้ตั้งตัวด้วย พอรถออกเดินทางพาพวกเราไปยังร้านอาหารมื้อสุดท้ายในอาโอโมริพวกเราก็ได้คุยกันและได้รับของฝากที่ระลึกจากพี่ๆที่คอยดูแลทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่น ข้อความที่เขียนอยู่บนนั้นเราจะไม่มีวันลืมเด็ดขาด ครั้งแรกกะว่าจะไม่ร้องไห้เสียใจแต่ระหว่างอยู่ร้านอาหารก็ดันมาหงุดหงิดคนๆเดิม

มากๆเข้าก็รู้สึกหัวร้อนจนต้องร้องไห้ออกมา เป็นการเดินทางกลับที่ไม่น่าประทับใจนัก แต่พอได้ไปสนามบินแล้วเจอกับคนที่นั่งรอก่อนเข้าเขตก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมามาก นั่นคือพวกคุณพ่อและคุณแม่จากฟาร์มสเตย์ที่เราไปอยู่ด้วย มาส่ง ดีใจที่พวกเขา มาส่งเราและได้กอดลาในตอนนั้นก็เอาไว้อีกว่าจะไม่ร้องแต่ก็ร้องออกมาจนได้

...การเดินทางไปซัมเมอร์ที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้จะเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลืมและจะอยู่ในใจของเราตลอดไป...

รวมภาพกิจกรรมซัมเมอร์แคมป์ที่ไปมา



